



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมี
สัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์
2562 และจะดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการคัดเลือกฯ ดังรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

- (1) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อกระโปรง
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตน
เป็นสุภาพชน
- (2) เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ โดยไปถึงสถานที่
สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้
- (3) ต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้
แสดงคู่กัน
- (4) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
โดยเคร่งครัด
- (5) ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้นเมื่อสอบเสร็จ
แล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็น
การรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
และคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนสอบสัมภาษณ์ก็ได้

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครคัดเลือกได้รับรองตนเองในใบสมัครคัดเลือกว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.ค.ศ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


(ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

